

## QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN TP ĐÀ NẴNG



Các đại biểu tham dự hội thảo, ngày 6-4-2007 (ảnh UB IOC Việt Nam)

Từ ngày 5 đến 9 tháng 4 năm 2007, tại TP Đà Nẵng, Ủy ban Quốc gia chương trình Hải dương học liên chính phủ của Việt Nam, (Ủy ban IOC) đã cùng với UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học về quản lý và phát triển bền vững kinh tế biển Đà Nẵng.

Tham dự hội thảo có 70 đại biểu đến từ Viện Khoa học & Công nghệ, Ủy ban Quốc gia UNESCO, Vụ Tổng hợp Kinh tế Bộ Ngoại giao, Viện Hải dương học, Viện Kinh tế, Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản, Liên đoàn địa chất biển, Ủy ban IOC, Hội Khoa học kỹ thuật biển tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo và chuyên viên các sở ban ngành, các quận thuộc TP Đà Nẵng và trường Đại học Kyoto, Nhật Bản.

TS Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và GS, TSKH Nguyễn Khoa Sơn, phó Chủ tịch Viện KHCN Việt Nam, chủ trì hội thảo.

Hội thảo đã nghe , thảo luận 18 tham luận và báo cáo khoa học về đặc điểm quản lý và phát triển kinh tế biển ở Đà Nẵng, về các giải pháp quản lý và phát triển bền vững, căn cứ vào điều kiện chính trị, kinh tế, khoa học, công nghệ, tài nguyên nguồn lợi môi trường mang tính địa phương của TP Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng đã thông báo một số định hướng, chương trình phát triển kinh tế xã hội của TP, giới thiệu vị trí và quy mô một số dự án đầu tư tầm cỡ đang triển khai.

Các tham luận nhấn mạnh, việc nhận thức có tầm chiến lược trong phát triển và quản lý vùng biển Việt Nam, tuy có chậm nhưng đã được xác định. Đó là những tín hiệu tạo tiền đề cho Việt Nam nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng, vững bước tiến ra biển và xa hơn nữa, chứ không dừng lại ở ven bờ biển như hiện nay.

Phát triển kinh tế biển đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ. Đặc biệt là công tác điều tra các quá trình hải dương học, các nguồn lợi tài nguyên môi trường biển, tổ chức các dịch vụ công ích cho khai thác biển, tiến hành có hiệu quả công tác quy hoạch phát triển...

Kinh tế biển là nền kinh tế hợp tác và cạnh tranh phức tạp. TP Đà Nẵng chủ trương phát triển hợp tác, mở rộng kinh tế hướng ngoại, hội nhập, trên cơ sở bảo vệ lợi ích kinh tế, môi trường và chủ quyền an ninh của mình theo luật pháp của nhà nước Việt Nam và các công ước Quốc tế.

Hội thảo đã thảo luận và nghe các chuyên gia, các nhà quản lý tư vấn làm rõ thêm về mặt lý luận, các bài học kinh nghiệm phát triển ở trong và ngoài nước và hiến kế, đề xuất một số giải pháp quản lý phát triển cụ thể.

Trước mắt, hội thảo đã tư vấn mang tính định hướng cho lãnh đạo TP Đà Nẵng nên xem xét, tập trung quản lý có hiệu quả vào mấy vấn đề quan trọng sau đây:

- Đẩy mạnh công tác quy hoạch, tăng cường đầu tư phát triển, xây dựng thành phố theo hướng văn minh, hiện đại, có môi trường an toàn.

- Tăng cường công tác thẩm định, đánh giá tác động của các dự án phát triển kinh tế lớn nhằm giảm thiểu tối đa tác động xấu đến môi trường tài nguyên.

- Tổ chức lãnh thổ hợp lý để nâng cao giá trị tài nguyên vị thế của vùng biển Đà Nẵng nhằm nâng mức đóng góp GDP từ biển tương xứng với tiềm năng tự nhiên.

- Mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh tế đối ngoại.

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo phát triển công nghệ sạch, ít tổn năng lượng, phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, khai thác và phát huy các nguồn tài nguyên trí tuệ theo cơ chế thị trường.

- Xây dựng mô hình và cơ chế quản lý tổng hợp vùng bờ biển, vùng biển. Có giải pháp khả thi để hạn chế, ngăn chặn các căn bệnh cố hữu gắn liền với bộ máy quản lý nhà nước, đồng thời giảm bớt, khắc phục những khuyết tật của nền kinh tế thị trường.

Trong phần kết luận, TS Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh: tăng cường công tác quản lý, đặc biệt là chính sách và nỗ lực của bộ máy điều hành TP sẽ

tập trung xây dựng các cơ chế tăng cường hiệu quả của các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế thị trường, tuân theo quy luật cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích sự tham gia tối đa của mọi thành phần kinh tế dựa vào công nghệ cao, nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề và hội nhập Quốc tế.

TP Đà Nẵng mong muốn các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà khoa học trong và ngoài nước tư vấn đề xuất các ý kiến, giải pháp cho sự phát triển bền vững của TP Đà Nẵng-Thành phố Môi trường.

**Nguồn tin**

PGS, TSKH Nguyễn Tác An, Chủ tịch UB IOC Việt Nam